

การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก เขตสุขภาพที่ ๑๒ : การประยุกต์ใช้ Line official ๙ yangth

การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก เขตสุขภาพที่ ๑๒ : การประยุกต์ใช้ Line official ๙ yangth มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก อีกทั้งเพิ่มศักยภาพการดูแลหญิงตั้งครรภ์ หลังคลอด และเด็กอายุ ๐-๕ ปี ของชุมชนและการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ผลการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็กเขตสุขภาพที่ ๑๒ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓ พบว่า อัตราตายมารดาต่อแสนการเกิดมีชีพ เท่ากับ ๓๖.๗, ๔๑.๙, และ ๓๓.๖ ตามลำดับ (เกณฑ์ไม่เกิน ๑๗ ต่อแสนการเกิดมีชีพ) อัตราตายทารกแรกเกิดอายุต่ำกว่า ๒๘ วัน ต่อพันการเกิดมีชีพ เท่ากับ ๔.๘๖, ๔.๒๕ และ ๔.๑ ตามลำดับ (เกณฑ์ไม่เกิน ๔ ต่อพันการเกิดมีชีพ) จะเห็นว่าอัตราตายทั้ง ๒ ประเด็น เกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก เขตสุขภาพที่ ๑๒ : การประยุกต์ใช้ Line official ๙ yangth ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) ประเภทการวิจัยเชิงพรรณนา (Description Research) กรอบแนวคิดที่ใช้ในการถอดบทเรียนครั้งนี้ คือ CIPP Model (Stufflebeam, ๒๐๑๕) เป็นรูปแบบการประเมินเชิงบริหารจัดการ ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนางาน เป็นกระบวนการต่อเนื่องในการหาข้อมูลและข้อเท็จจริงของรูปแบบโครงการ วิเคราะห์ และสะท้อนข้อสรุป/บทเรียน เพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจ/สนับสนุน ปรับปรุงและพัฒนาโครงการของผู้บริหาร วิธีการศึกษา แบ่งออกเป็น ๓ วงรอบ พัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยใช้วงจรการพัฒนาของเดมิง (Plan Do Check Act : PDCA) วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาเพื่อบรรยายและวิเคราะห์เนื้อหา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การพัฒนารูปแบบและกระบวนการดำเนินงาน “การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก เขตสุขภาพที่ ๑๒ : การประยุกต์ใช้ Line official ๙ yangth” มีขั้นตอนในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ดังต่อไปนี้ ขั้นตอนที่ ๑ ด้านการมีส่วนร่วมรับรู้ปัญหา มีวัตถุประสงค์ในการที่จะสร้างความตระหนักต่อผลของการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก และการใช้ Line official ๙ yangth เขตสุขภาพที่ ๑๒ ขั้นตอนที่ ๒ ด้านการมีส่วนร่วมในการคิดวิเคราะห์ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลการดำเนินการในขั้นตอนนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชน/ภาคีเครือข่ายได้แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเรียนรู้ร่วมกัน โดยมีการกำหนดนโยบายในระดับผู้บริหาร กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย ศูนย์อนามัยที่ ๑๒ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ผู้วิจัยดำเนินการจัดทำกรประเมินโครงการ แบ่งเป็น ๒ ส่วนด้วยกัน วิเคราะห์ข้อมูลโดยนำข้อมูลจากแบบประเมินความพึงพอใจ นำมาหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน หรือค่าร้อยละ และการแจกแจงจากความเห็นอื่นๆ โดยใช้เกณฑ์การแปรผลคะแนนเฉลี่ย ของโลเกิร์ต ส่วนที่ ๑ การประเมินความพึงพอใจต่อการ ใช้ Line official ๙ yangth จากผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน ๒๗๓ คน พบว่า ระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับดี โดยหัวข้อเนื้อหาความรู้ที่ท่านได้รับจาก Line official ๙ yangth มีความเหมาะสม อยู่ในระดับดีมาก ส่วนที่ ๒ การประเมินผลสำเร็จในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม จากผู้ตอบแบบประเมิน ๑๐ คน พบว่า ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความสำเร็จของการทำโครงการ อยู่ในระดับ ดีมาก โดยหัวข้อมีแผนกำกับติดตามที่ชัดเจนครอบคลุมการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับดีมาก